



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

# ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักโภชนาการ

จัดทำโดย : คณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.)  
และการจัดการความรู้ (KM)

การประชุมคณะทำงานพัฒนาวิชาการ (กพว.) และจัดการความรู้ (KM)

ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

นางณัฐวรรณ เขาวนลิทธิกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ประธานการประชุม  
ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ รอบ 5 เดือนหลัง ปี 2565



## สรุปสาระสำคัญจากประชุม

### ❖ การจัดทำคู่มือการบริโภคอาหารและแผนผังโภชนาการ

ผู้แทนการจัดทำคู่มือฯ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็กอายุ 6 - 23 เดือน รายงานความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือฯ และแผนผังโภชนาการ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับแก้ไขเนื้อหาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ใน **วันที่ 29 สิงหาคม 2565**

### ❖ การจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์สำนักโภชนาการ

คณะทำงานกลุ่มย่อย ที่ได้รับมอบหมาย อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขและจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ สำนักโภชนาการ

### ❖ สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ รอบ 5 เดือนหลัง

คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมตามแผนที่กำหนด รอบ 5 เดือนหลัง ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรม

### ❖ การเตรียมหลักฐานตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ระดับ 4 และ 5 ในรอบ 5 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มอบหมายคณะทำงานฯ จัดทำแบบฟอร์มสำรวจแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานพัฒนาวิชาการและพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผ่าน google form และขอความร่วมมือนักวิชาการ สำนักโภชนาการทุกคนตอบแบบสำรวจ ภายในวันที่ **30 กรกฎาคม 2565** เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำสรุปบทเรียนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

## สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป

- ปรับแก้ไขเนื้อหาคู่มือการบริโภคอาหารและแผนผังโภชนาการ ให้แล้วเสร็จ **ภายใน 22 สิงหาคม 2565**
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์จำแนกอาหารตามมาตรฐานโภชนาการ (Nutrient Profile) และการจัดทำคู่มือข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย (FBDG) ใน **วันที่ 26 กรกฎาคม 2565**
- สรุปบทเรียนองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานตัวชี้วัดที่ 2.4 รอบ 5 เดือนหลัง

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th